

Số: /GD&ĐT

Krông Pa, ngày tháng 01 năm 2022

V/v: thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm ATTP.

Kính gửi: - Hiệu trưởng các đơn vị trường MN,TH,THCS.

Thực hiện công văn số 1825/UBND-NC ngày 07/12/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm ATTP. Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác phòng, chống ma túy:

Xác định Phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của ngành công an, y tế, lao động - thương binh và xã hội mà cần có sự vào cuộc, tham gia tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp. Vì vậy, thông qua các hoạt động trong nhà trường tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến cán bộ, giáo viên và học sinh.

2. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19:

Hiệu trưởng các đơn vị trường tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, UBND huyện; các đơn vị trường bậc học phổ thông tập trung phối hợp với cơ quan y tế để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh theo đúng quy định; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 góp phần vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

3. Về công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về an toàn thực phẩm, nhất là trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Nhận được công văn này yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TC.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Chu Sỹ Lin

